
 

รายงานการประชุม สมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย 

คร้ังที่9/2565 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลลา 20.00 น. 

ประชุม ณ ที่ทำการสมาคม และทางออนไลน์ ทางโปรแกรม Zoom 

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายณรงค์  ลีดาสวัสด์ิ  (นายกสมาคม) 
2. นายดนัย  ตันเกิดมงคล  (ท่ีปรึกษาอาวุโส) 
3. นางฐิติพรรณ  แย้มสันต์  (เลขานุการ) 
4. นายอรรธกร  พ่วงเปีย   (ท่ีปรึกษาฝ่ายกฎหมาย) 
5. นางสาวภาวศุทธิ์  ลีดาสวัสด์ิ  (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ) 
6. นายอัครพนธ์  วัชรพลากร  (ฝ่ายปฏิบัติงานและแผนงาน คนท่ี1) 
7. นายศิริชัย   คุ้มโห ้   (หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
8. นางสาวบุญรัตน์ เจริญรุ่งรัตน์  (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) 
9. นายทศสมรรถ  เจ่ิงประภากร  (เหรัญญิก) 
10. นายพัทรน์ธนาการณ์ คล่องกิจพาณิชย์  (กรรมการ) 
11. นางสาวสุนิสา  แซ่โค้ว   (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

รายนามกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม 

 1.นางสาวกาญจนี  บัววัธนา   (ปรึกษาฝ่ายการเงินและบัญชี) 

2.นางสาวณัชอาภา พวงมาลัย  (นายทะเบียน) 

3.นายณัฐกิตต์ิ  อธิหิรัญนรภัทร์  (กรรมการ) 

4.นางสาววรางคณา ไชยศรี   (หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานและแผนงาน) 

5.นายซุนกิฟลี  วาเซ็ง   (ฝ่ายปฏิบัติงานและแผนงาน คนท่ี2) 

6.นายทศสมรรถ  เจ่ิงประภากร  (เหรัญญิก) 

7.นายชยพล   ธีรภัทรคุณากร  (กรรมการ) 

8.นายกฤษชัย  วัฒนะถาวรวงศ์  (อุปนายก คนท่ี2) 

 

 

 

 
 



 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     
วาระที่ 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  8 วันที่ 23/6/25565 
วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  1.ติดตามงานจัดสัมมนา   
  2. แบบโครงสร้างสมาคม (คุณทศสมรรถ) 
วาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  

1.การจัดทำรายการและการนำเสนอสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพทัศนมาตร โดย 
ทนายอรรธกรและอาจารย์ ดนัย เป็นวิทยากร และอาจจะมีบุคคลอื่นเป็นวิทยากรเพิ่ม 
(ทนายอรรธกร) 
2.สรุปงานขอสปอนเซอร์ สนับสนุนการจัดสัมมนา TOC2022(คุณฐิติพรรณ) 

วาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  1.แจ้งเรื่อง โลโก้ ในใบประกาศ แบบ ม.รังสิต (คุณฐิติพรรณ)    
วาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
  1.ประธานแจ้งในที่ประชุมให้ทราบเร่ืองการนัดประชุม คณะอนุกรรมการโรคศิลปะ 

สร ุปสาระอาจารย ์ณรงค ์  ล ีดาสว ัสด์ิ  (นายกสมาคม) แจ ้งในท ี ่ประช ุมให้
คณะกรรมการท ุกท ่านทราบว ่า  ว ันท ี ่  16 ส ิ งหาคม 2565 จะม ีการน ัดประชุม 
คณะอนุกรรมการโรคศิลปะ เวลา 13.30 น. และจะมีการนำเสนอ การจัดงานสัมมนา TOC 
2022 ท่ีได้มีการยื่นเรื่องเข้าไปแล้ว 

มติที่ประชุม คณะกรรมการที่ประชุมรับทราบ การประชุม คณะอนุกรรมการโรค
ศิลปะ และการแจ้งการจัดสัมมนา TOC2022  

   
วาระที่ 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่  8 วันที่ 23/6/25565 
 
วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  1.ติดตามงานจัดสัมมนา 

สรุปสาระอาจารย์ภาวศุทธิ์  ลีดาสวัสดิ์ (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ) ได้แจ้งตาราง

การจัดสัมมนา วิชาการทัศนมาตร TOC2022 หัวข้อ Universal Eye Care ดังนี้  



 

 



 

 



 

จึงได้สอบถามแก่คณะกรรมการทุกท่าน เห็นสมควรเพิ่มเติม อย่างไร คณะกรรมการ

ช่วยกันพิจารณา หัวข้อในการจัดสัมมนาแล้ว จึงมีการแก้ไข ข้อหัว ของวันที่ 22 กันยายน 

เวลา 13.00-14.00 น เป็น งานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ทางทัศนมาตรศาสตร์ ผู ้ดำเนิน

รายการ อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล คณะกรรมการช่วยกันพิจารณาอีกครั้ง และเห็นสมควร

ดังนี้ และได้มีการเชิญ ทีมออแกไนท์ จัดงานเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ้งได้มีการแจ้ง

รายละเอียดการจัดสัมมนา ให้กับทีมออแกไนท์ทราบ ซึ่งได้มีการ สอบถามถึงราคาและ

ค่าใช้จ่าย การจัดสัมมนา ทางทีมออแกไนท์ แจ้งราคา อยู่ท่ี วันละ 35,000 บาทต่อวัน 2 วัน 

ราคา 70,000 บาท ซึ้งราคานี้รวมการจัดทำการสัมมนา ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

มติที่ประชุม  คณะกรรมการทุกท่านรับทราบ และอนุมัติงบการจัดสัมมนา  และ
การแก้ไขข้อหัวในการสัมมนา ของวันท่ี 22 กันยายนเวลา 13.00-14.00 น เป็น งานวิจัยและ
เทคโนโลยีใหม่ทางทัศนมาตรศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล ที่มีการ
แก้ไข ตารางสัมมนา  

   
2. แบบโครงสร้างสมาคม  

สรุปสาระ คุณทศสมรรถ เจ่ิงประภากร (เหรัญญิก) ได้มีการแจ้งแบบโครงสร้าง 
หลังจากมีการปรับเปล่ียน แล้ว ดังรูป  



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

และได้มีการสอบถามกับคณะกรรมการทุกท่านถึงขั้นตอนในการดำเนินกสรขั้นถัดไป  
คุญฐิติพรรณ แย้มสันต์ (เลขานุการ) ได้แจ้งว่า สมาคมควรที่จะเปิดประมูล บริษัท

รับเหมาเข้ามาประมูลปรับปรุงโครงสร้างเลยจะดีไหม จึงได้สอบถามแก่คณะกรรมการทุก
ท่าน และ 

คุณทศสมรรถ เจิ ่งประภากร (เหรัญญิก) จึงได้มีการสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัท
รับเหมา สมาคมจะพิจารณาจาก คุณสมบัติอะไรบ้าง จึงจะเหมาะสม คณะกรรมการจึง
ช่วยกันพิจารณาว่า บริษัทรับเหมานี้ ควรจะแสดงแบบที ่ทางสมาคมแจ้งรายละเอียด
โครงสร้าง และมีใบรับรองความสำเร็จของงานที่มีลักษณะเดียวกันมาแล้ว ให้นำมายื่นเป็น
คุณสมบัติ และมอบหมายให้ คุณทศสมรรถ สรุปแบบโครงสร้างการดำเนินการจัดทำ และ
คุณศิริชัย คุ้มโห้ (หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์) ประชาสัมพันธ์ลงเว็ปของสมาคม  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการทุกท่านรับทราบ แบบโครงสร้างสมาคม และการ
เปิดรับ บริษัทรับเหมา เพื่อปรับปรุงโครงสร้างสมาคม 

 
วาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  

1.การจัดทำรายการและการนำเสนอสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพทัศนมาตร 
โดย ทนายอรรธกรและอาจารย์ ดนัย เป็นวิทยากร และอาจจะมีบุคคลอื่นเป็นวิทยากร
เพิ่ม 

สรุปสาระอาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล(ที่ปรึกษาอาวุโส) แจ้งเรื่อง ที่สมาคมจะมีการ

จัดทำรายการและการนำเสนอสาระสำคัญท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพทัศนมาตร นั้น จากการ

ที่เคยจัดรายการมา ในรูปแบบ Online และยังคงมีคลิปนั้น เพื่อให้คนที่สนใจ สามารถมา

เปิดย้อนหลังได้ จะถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดี จึงอยากให้สมาคม ดำเนินการเช่นเดี่ยวกัน จึง

อยากให้คณะกรรมการทุกท่านช่วยกันพิจารณาการจัดรายการในครั้งนี้ด้วย 

 ทนายอรรธกร พ่วงเปีย (ที ่ปร ึกษาฝ่ายกฎหมาย)  จึงได้ม ีการสอบถามแก่

คณะกรรมการทุกท่านว่าเห็นสมควรอย่างไรในการจัดรายการในครั้งนี้ 

 คุณทศสมรรถ เจ่ิงประภากร (เหรัญญิก) เสนอว่า เบ้ืองต้นให้ดูว่าผู้จัดนั้น สะดวกท่ี

จะจัดเวลาใด จะดีกว่า และเห็นสมควรว่า จัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง  เพื่อดูผล

ตอบรับจากผู ้ เข ้าฟ ังเสียก่อน จึงค่อยมาปรับระยะเวลา อีกครั ้ง จะดีไหมจึง แจ้งต่อ

คณะกรรมการท่ีประชุม  

อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล (ที่ปรึกษาอาวุโส) จึงเสนอว่า ให้จัดเป็นเดือนละ 2 ครั้ง 

คือ อาทิตย์ที่ 2 และอาทิตย์ ที่ 4 ของเดือน และจัดในวันพฤหัสบดี ครั้งละ 1 ชั่วโมง เวลา 



 

21.00น. จึงขอความเห็นจากคณะกรรมการทุกท่าน และได้สอบถามถึงชื่อ รายการว่าจะใช้

ช่ืออะไร เป็นรายการ  

คุณศิร ิช ัย คุ ้มโห้ (ห ัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ ์)  จ ึงเสนอให้ใช้ Danai Talk  

คณะกรรมการทุกท่าน เห็นสมควร  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการทุกท่านรับทราบ การจัดทำรายการและการนำเสนอ
สาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพทัศนมาตร โดย ทนายอรรธกรและอาจารย์ ดนัย เป็น
วิทยากร โดยใช้ช่ือรายการว่า Danai Talk  
 
2.สรุปงานขอสปอนเซอร์ สนับสนุนการจัดสัมมนา TOC2022 

สรุปสาระ คุณฐิติพรรณ แย้มสันต์ ( เลขาน ุการ)  แจ ้ งสร ุปการหาสปอนเซอร์  

สนับสนุน โดยคุณฐิติพรรณ เป็นผู้จัดหาสปอนเซอร์จาก 

-บริษัท ไทยโฮยา เลนซ์ จำกัด 

- Arooneyewear  

-บริษัทท็อปคอน อินสทรูเม้นท์ (ไทยเลนด์) จำกัด 

-บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด  

-บริษัท ชาเมียร์เลนส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

คุณศิริชัย คุ้มโห้(หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์) เป็นผู้จัดหาสปอนเซอร์ จาก 

-บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) จำกัด 

-บริษัท มาร์เวล อายแคร์ จำกัด 

-บริษัท โรเด้นสต๊อก เอเซีย จำกัด 

-บริษัท นำศิลปไทย จำกัด 

-บริษัท อัลคอน แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 

โดยคุณฐิติพรรณแจ้งว่า ได้มีการสอบถามไปยัง บริษัทต่างๆ แล้ว ลำดับข้ันตอนต่อไปสมาคม 

จะดำเนินการส่งเอกสาร การขอสนับสนุน และเอกสารตอบกลับไปยังบริษัทที่ ดำเนินการ

ติดต่อไว้ทาง E-mail และจะดำเนินการจัดส่ง ใบวางบิล ตามหลังจากที่ได้เอกสารตอบรับ

เรียบร้อย แล้ว โดยระบุ วันตอบกลับภายใน วันท่ี 8 สิงหาคม 2565 และ ชำระค่าสนับสนุน 

ภายในวันท่ี 1 กันยายน 2565  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการทุกท่านรับทราบ สรุปงานขอสปอนเซอร์ และขั้นตอน
ในการดำเนินการ   



 

วาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  1.แจ้งเร่ือง โลโก้ ในใบประกาศ แบบ ม.รังสิต 

สรุปสาระ คุณฐิติพรรณ แย้มสันต์ (เลขานุการ) สอบถามเรื่องการแสดงโลโก้ ของ
บริษัทสปอนเซอร์ที่สนับสนุน การจัดสัมมนา TOC2022 ในครั้งนี้  ลงในใบประกาศนียบัตร
ด้วย จึงนำแจ้งต่อคณะกรรมการในท่ีประชุมให้พิจารณา  

มติที่ประชุม  คณะกรรมการทุกท่านรวมกันพิจารณาแล้วว่า เห็นสมควรที่นำโลโก้ 
ของบริษัทท่ีสนับสนุน ใส่ลงใน ใบประกาศนียบัตร 

 
วาระที่ 6  เร่ืองอื่น ๆ 
  ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(หน้าสุดท้าย) 
รายงานการประชุมคร้ังที่  9/2565 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลลา 20.00 น. 
ประชุม ณ ท่ีทำการสมาคม และทางออนไลน์ ทางโปรแกรม Zoom 

 

 

 

 นายณรงค์ ลีดาสวัสด์ิ                                                               นางฐิติพรรณ แย้มสันต์    

 

.............................................                                             ..........................................       

 (นายกสมาคมฯ)                                                                     (เลขานุการสมาคมฯ/นำเรียนเสนอ) 

      

                    นางสาวสุนิสา แซ่โค้ว                     

                      

 .................................................    28     /     7     /  2565

  (ผู้บันทึกรายงานการประชุม)        

 

                 ทนายอรรธกร พรนพมงคล 

         

                                                   28      /    7     /  2565

     (ผู้ตรวจลำดับบันทึกการประชุม) 

    


